

ĐẢNG BỘ ĐOÀN M72 VÙNG C

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thượng tá **NGUYỄN PHONG CẢNH***

Đoàn M72 là đơn vị thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu của Vùng C và Quân chủng hải quân, có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong khu vực được phân công và sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trong những năm qua, Đảng bộ Đoàn M72 không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Đoàn M72 xác định rõ, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và coi đây là khâu then chốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng năm, căn cứ vào nội dung chương trình giáo dục chính trị của cấp trên, Đảng bộ đã tổ chức tốt việc học tập, sinh hoạt cho đảng viên, nhằm quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình, nhiệm vụ cách

mạng cả nước, nhiệm vụ của quân đội, quân chủng, đơn vị... Đảng bộ chú trọng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Đoàn M72 luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu XHCN, có bản lĩnh chính trị vững vàng... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; luôn xác định rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, nâng cao cảnh giác, có ý thức trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng. Kết quả phân loại đảng viên hàng năm, tỉ lệ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng.

Với phương châm chất lượng đặt lên hàng đầu trong phát triển Đảng, Đảng bộ đảm bảo đúng nguyên tắc lấy chất lượng làm chính để xây dựng đội ngũ đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 127 đảng viên mới. Cùng với việc quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, Đảng bộ Đoàn M72 đã làm tốt công tác kiểm tra, công tác tổ chức Đảng, bảo

* Bí thư Đảng ủy, Phó Lữ đoàn trưởng chính trị Đoàn M72

đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Từ năm 2000 đến nay, toàn Đảng bộ kiểm tra 52 lượt tổ chức Đảng, 638 đảng viên, trong đó có 104 cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên các cấp.

Để nâng cao tính chiến đấu, trình độ, kiến thức, năng lực của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng ra nghị quyết của cấp ủy, các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Đoàn M72 để cao việc gắn trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng và thực hiện nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ. Xác định rõ chi bộ là nơi giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên và là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên nên Đảng bộ Đoàn M72 gắn việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Đảng bộ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, kết quả xây dựng và hoạt động của các tổ chức quần chúng làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ. Hiện nay, việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên vào thực tiễn có tiến bộ; sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên, nề nếp sinh hoạt Đảng được giữ vững, đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ thường xuyên được củng cố.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ Đoàn M72 luôn quan tâm xây dựng, củng cố cấp ủy các cấp. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Thông qua việc quần chúng phê bình, góp ý cho đảng viên và cấp ủy, Đảng bộ đã phát huy được ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy

Đoàn M72 thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy khả năng, trách nhiệm của cấp ủy viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; hướng dẫn, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, tỉ lệ chi bộ, Đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" tăng từ 87,5% năm 1998 lên 96,4% năm 2004; có 3 Đảng bộ bộ phận liên tục đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" (2000-2004); 14 chi bộ liên tục đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" trong nhiều năm. Trong nhiều năm liên tục, Đảng bộ Đoàn M72 luôn đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh", lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên giao. Đặc biệt, năm 2004, Đoàn M72 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, do có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1999-2003).

Kỷ niệm 50 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng; 30 năm Vùng C hải quân và 39 năm xây dựng, trưởng thành của Đoàn M72, Đảng bộ đoàn M72 phát huy truyền thống đơn vị đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần tô thắm truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.